



## ปมปริศนาสังหาร กระทิงที่กุกบูรี อ่าน...ฟรีสไตล์



ไม่ใช่เป็นการพบครั้งแรก แต่เป็นการทยอยพบด้วยการผิดปกติของ กลิ่นเน่าเหม็น และที่ค่อนข้างชัดเจนคือ กระทิงตัวที่พบว่าตาย ตัวที่ ๔ ตัวที่ ๑๒ และตัวที่ ๒๐ ซากเกาจนน่าจะเป็นการตายมาก่อนแล้ว แยกจากกลุ่มที่ตายผิดธรรมชาติส่วนใหญ่ที่พบ

พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ สัตว์แพทย์จากกรมปศุสัตว์ สัตว์แพทย์จากสถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่ตำรวจ

# ปมปริศนาสังหารกระทิงกุกบูรี

ผมหนีไปต่างจังหวัดได้เพียง ๒ วันก็ต้องกลับมากรุงเทพฯ ตามปกติ ไปทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วุฒิสภาที่ไปรับฟัง การบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ พื้นที่เกิดเหตุ กระทิงจำนวนหนึ่งตาย โดยพบว่าตาย ๑๙ ตัว และเมื่อกลับมาได้รับ รายงานว่าพบเพิ่มเป็น ๒๒ ตัวตาย จากการรับฟังที่ทุกฝ่ายบรรยาย พบว่า พื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุกบูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนที่เรียกว่า "พื้นที่กุกบูรี" "ป่ากุกบูรี" หรือ "โครงการกุกบูรี" "ป่าสนกุกบูรี" ตามแต่ชาวบ้านแต่ละคนจะ เรียก ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งทางด้านปลายน้ำของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นโครงการพระราชดำริฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายของ กรมป่าไม้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่กลับเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า กุกบูรีนี้พบว่าทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จากงานด้านอุทยานแห่งชาติ และ พนักงานเจ้าหน้าที่จากงานด้านงานสนองโครงการพระราชดำริ ต่างก็ เข้ามาทำงานทับซ้อนในพื้นที่กรมป่าไม้ และการพบกระทิงตายนั้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสื่อมวลชน ฯลฯ ต่างร่วมกันเข้าไปสำรวจ ค้นหา บันทึกภาพ เก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตาย ที่จะต้องทำให้กระจ่างแจ้งตอบคำถามสังคมว่า "อะไรเป็นสาเหตุให้ กระทิงเหล่านี้ตายลง?" โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งที่จะน่ามีความ แอบแฝงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้กระทิงตาย แต่ก็น่าสงสัยในเรื่อง การทำงาน เช่น

ข้อแรก การพบว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนี้เป็นพื้นที่อยู่ "ป่าสงวน แห่งชาติ ป่ากุกบูรี" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในความรับผิดชอบของ กรมป่าไม้ แต่กลับพบว่ามีการไม่ส่งมอบภารกิจและพื้นที่จากกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้กรมป่าไม้ อะไรคือความ คิดในการปฏิบัติเช่นนี้ ขัดต่อกฎหมายในการแบ่งส่วนราชการหรือไม่ หรือการมีผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่ เป็นตัวอย่างหนึ่งของความขัด แย้งเรื่องพื้นที่รับผิดชอบ จนฝ่ายรัฐบาลเสนอให้ยุบกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้ เป็นกรมป่าไม้ ตามที่ มีร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านรัฐสภาไปแล้วแต่เงียบอยู่ในฝ่ายบริหาร หรือไม่

ข้อที่สอง การมีหลายกลุ่มเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ ๑) พนักงานเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ด้วยข้ออ้างว่ากำลังเตรียมการผนวกพื้นที่นี้เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และการที่ต้องดูแลสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ต่อเนื่อง ๒) เจ้าหน้าที่ WWF หรือ World Wildlife Fund ๓) มูลนิธิช้างเพื่อพ่อ ๔) กลุ่มบริการนักท่องเที่ยว ที่ต่างก็เข้าไปทำงานหรือหาประโยชน์ในพื้นที่ ที่มีข้อสังเกตก็คือ แต่ละกลุ่มนี้ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือไม่ ในส่วนนี้มีความขัดแย้งระหว่างกันหรือไม่

ในการตรวจพิสูจน์เรื่องสาเหตุที่ทำให้กระทิงตาย ข้อตรวจพบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ได้ลงไปพื้นที่และเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่กระทิงตายตัวอย่างยอดเยี่ยมไม่ไปไหนไกลๆ แหล่งที่พบกระทิงตาย และ ตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง มีการแถลงแล้วว่า พบสารหนูในระดับต่ำที่ไม่น่าจะส่งผลให้กระทิงตายได้ ส่วนฝ่ายสัตวแพทย์ยังไม่สรุปผล แต่สามารถตัดข้อสงสัยบางข้อออกไป ยังแต่ข้อสงสัยว่าทำไมเฉพาะกระทิงเท่านั้นที่ตาย และ ๑) มีโรคเฉพาะที่เกิดต่อกระทิงเหล่านี้หรือไม่ ๒) กระทิงตายด้วยสารพิษเข้าสู่ร่างกายหรือไม่ ซึ่งขณะนี้การตรวจตัวอย่างเพื่อผลทางวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในห้องทดลองครับและฝ่ายตำรวจหากผลพิสูจน์พบว่า มีสารพิษในร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสืบหาว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำมีผู้เจตนาหรือไม่เจตนาใช้สารพิษฆ่ากระทิงเหล่านี้

ครับผมคงไม่สรุปว่ากระทิงที่กุยบุรีตายเพราะไม่หายใจนะครับ บรรดาข้อมูลที่มีอยู่ข้างบนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทั้งหมด ท่านผู้อ่านคงต้องใช้ดุลพินิจตรงดู คนที่เก่งอาจจะพอดคาดเดาได้ว่ากระทิงที่กุยบุรีตายเพราะอะไร